



ประกาศโรงพยาบาลเถิน
เรื่อง บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก

ตามที่ทางโรงพยาบาลเถิน ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว

- ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔(รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
- ลูกจ้างประจำ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔(รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
- พนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (มีผล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
- ลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (มีผล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (มีผล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

โดยกำหนดให้ประกาศรายชื่อบุคลากรทั้ง ๕ ประเภท ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ใน
ที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลเถิน จึงประกาศรายชื่อบุคลากรทั้ง ๕ ประเภท ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖

(นายวรรัตน์ วนาพันธพรกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน

MOIT 8
802

ข้าราชการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โรงพยาบาลเดิน

ระดับดีเด่น

นางสาวนฤนาท จอมภาปิน	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธัญลักษณ์ ฐิติธนนท์	นายแพทย์	ชำนาญการ
นางกรรณิการ์ ราชสว่างค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวบุญธิดา ปุ่มตะมะ	นักวิชาการ	ปฏิบัติการ
นายรณสิทธิ์ ศรีแกวงค์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางนลินรัตน์ ชยางจารุนนท์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายอุเทน หมั่นขัน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นายนรเทพ ยาระพัฒน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ
นางวิไลลักษณ์ ระมะโน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางกฤษณา สันวงศ์ตา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางณัฐพร อุตะมะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางจันทร์จิรา กัณนิกา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสุนันท์ ศิริเพิ่มพูล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวอัฐจิมา สว่างหย่อม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวสุทธิดา เชื้อนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวปรียานุช ยศกุณา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวสุทธิดา วงศ์เปี้ยจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางพัชรินทร์ เขตประทุม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวชนากานต์ กำคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางอภิวัน ชาวดวง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
นางปิยะพร วุฑฒิโกวิทย์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ
นางสุภาวค์ กฤษอัมร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางวรรณเพ็ญ คันทะชมภู	นักวิชาการ	ปฏิบัติการ
นายมนตรี วงศ์คำมา	เภสัชกร	ชำนาญการ
นางสาวจีรานุช เครือไฮยแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
นางสาวมณีนชยา สุยะลังกา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาววิภาสรี ธิวงค์ษา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

นางสาวฐานิกา คั่นธวะ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาวศศิวิมล สายชุ่มอินทร์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาวนลัทพร ภูซิ่น	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาวชนิกา ปัญญาสิทธิ	เจ้าพนักงานเภสัช	ชำนาญงาน
นางนริสา คำแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ ไหวมา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวมณีนรัตน์ ชมหวาน	เจ้าพนักงานสถิติ	ปฏิบัติงาน
นางศิริพร บ้านคุ้ม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางวนิดา สายต่างใจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวขวัญฤทัย ผืนไชย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายเกรียงศักดิ์ เขยกัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายทินทรธรรม์ ศิริโรจน์ฤชาชัย	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
นายทัตธนพงษ์ เชื้อแดง	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
นางยุวลี ขาปาง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวบุปผา เครือวิเสน	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
นายสืบสกุล ต๊ะปัญญา	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนัชญา จินจำ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวน้ำฝน สิริพัชรภรณ์	เจ้าพนักงานทันต	ปฏิบัติงาน
นางสาวปภัสรา คำแก้ว	เจ้าพนักงานทันต	ปฏิบัติงาน
นางอรพรรณ นันดาดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางรัตติยา ตยงค์กนก	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวขวัญหทัย รินจ่อ	นักวิชาการ	ปฏิบัติการ
นางจิรัฐญา เนื่องอุดม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวนัชรี ชาวเขียววงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวอรยา คุณอมรพงศ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
นางสาวฝนทิพย์ เตปินตา	เจ้าพนักงานทันต	ปฏิบัติงาน
นางสาวปรัชนันท์ แสนจิตต์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวประภาพรพรรณ พุ่มพวง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางอังคณา จิตมั่น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวสุพิศ อุทจักร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

นายอนุรักษ์ มาโยง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาววารินทร์ กันทาผาม	จพ.สาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
นางอุไรรัตน์ ณ พิโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวสุรรัตน์ ไชยชนะ	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
นางสาวธารารัตน์ สมชื่อ	นักรังสีการแพทย์	ชำนาญการ
นางสาววิเศษลักษณ์ ศรีสุริยะธาดา	นายแพทย์	ชำนาญการ
นางสาวพรรณารัตน์ ชุนทอง	นายแพทย์	ชำนาญการ
นางสาวปรารถนา ปันพวง	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวโสภิตา แก้วนาหลวง	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ
นางสาวอัทธยา พิจอมบุตร	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางนารี ถาวรธรรม	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาวกรรณาภรณ์ พระสิงห์	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาวเบญจพร แลสันกลาง	เจ้าพนักงานเภสัช	ปฏิบัติงาน
นางธันฎีวดี ศรีโรจน์ฤชาชัย	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
นางอาทิตยา คำหวาน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวกานดา สมยงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวศรีธญา จันท	เจ้าพนักงานทันต	ปฏิบัติงาน
นางประคอง ภัทรวาทีน	เจ้าพนักงานทันต	ชำนาญงาน
นางดรุณี เครือรอด	เจ้าพนักงาน	ชำนาญงาน
นางปิยาภรณ์ พรหมสาร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวณัฐกานต์ จิวเดช	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางเบญจมาภรณ์ เตชะวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายศุภกร ปัญธิษฐ์	นายแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
นางสาวคณินิจ ฉัตรหลวง	นายแพทย์	ชำนาญการ
นางสาวอัญญา โชติปฏิวชกุล	นายแพทย์	ชำนาญการ
นายเพชร เสี่ยงพานิช	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวณูดา กัลพัตร	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นายชัชณัฐ พรหมจักร์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวปานปรินทร์ ศรีบุญเรือง	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวพรพร อนุสรณ์นกรการ	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ

นางสุกานดา มานันชัย	เจ้าพนักงานทันต	ชำนาญงาน
นางสาวภรินยา วงศ์ฟู	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
นางศิริกัญญา วิฑูล	เจ้าพนักงานทันต	ปฏิบัติงาน
นายเพชร ศิริประพันธ์โรจน์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวรลิตา อารงค์ธกุล	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
นางสาวศรสวรรค์ เรืองสวัสดิ์	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ
นางสาวเสาวนิต เตชนันต์	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
นางรุ่งอรุณ ไพรศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวจิราพร หลวงใหญ่	เจ้าพนักงานเภสัช	ชำนาญงาน
นายกิตติพันธ์ ปรมาริยะ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวหทัยภัทร ผลดี	นักวิทยาศาสตร์การม	ปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งทิพย์ วงศ์เครือ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางรานี เขยกัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวเด่นเดือน เกาะปิยะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางเบญญาภา นันติชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางบัวคำ สุวัฒน์ศิริคุณ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนิตานาด ขุนช้าง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางธราทิพย์ เป่าสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางศิริภรณ์ ทองคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางปัญจพร คำแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายภูวนนท์ ระมะโน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางกมลวรรณ กาวินชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางผ่องพรรณ นันทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางธัญชนก มาโยง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางณภัทร ศิริภักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางรุ่งนภา จอมดวง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ จาดจิ้น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางเพ็ญภรณ์ ฐิตาภานันท์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางนริศรา ระมะโน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวปรีศนีย์ นิยมธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

นางสาวดวงจันทร์ วงศ์สี่เบอะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวสุภาววรรณ วงศ์ดี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร ต่อนรับ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวอาริษา อ้วนดี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวนุชจิรา จอมดวง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์ผกา หมั่นแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ กล่ำพิมาย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวจุฑามาศ วงศ์เครือ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวระพีพรรณ แสนสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวสุทธิดา อินทะนาม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์ิกา สุวรรณรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นายอัครพล วงศ์มัน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวอรรวรรณ ศรีวิชัยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวพจณี อุททะวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวพัชรี เป็นวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวภัทรพร แผลมแท้	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวนิศารัตน์ พรหมเสนวงศ์	เจ้าพนักงาน	ปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐนรี ทายะ	เจ้าพนักงาน	ปฏิบัติงาน
นางสาวนงนุช สมโพธิ์	เจ้าพนักงานเภสัช	ชำนาญงาน
นายพงษ์นพี กันทะสอน	เจ้าพนักงานเภสัช	ชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖-๔

ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๔/ ๑๒๐๒๑

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่จังหวัดลำปาง ได้มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๔๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๔๔ ราย ไปแล้ว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ทำประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

จึงเรียนมาทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๐

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ลูกจ้างประจำ

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โรงพยาบาลเถิน

ระดับดีเด่น ชื่อ 12 วรรค 3

นางจำเรียง	จันทราช	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
------------	---------	-----------------------

ชื่อ 9

นายยุทธนา	อวดผล	ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายสุนทร	วงศ์ศรีชัย	พนักงานขับรถยนต์
นางนวลจันทร์	สิริวิริยะกุล	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางศศิگانต์	รัตนวิจิตร	พนักงานช่วยเหลือคนไข้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลโทร ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖
ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๖๒๒๕๗ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่ง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้าง
สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.ลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด มาพร้อม
หนังสือนี้

(✓) คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๖๙๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

(✓) คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๖๙๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ลูกจ้าง
ประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

(✓) คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๖๙๔๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
กรณีเกษียณอายุ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(สำเนา)

คำสั่งจังหวัดลำปาง
ที่ ๖๙๓๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้าง
สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

.....

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของ
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ และที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๒๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และคำสั่งจังหวัดลำปาง
ที่ ๕๕๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง
นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปาง และกำกับดูแล จึงให้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยรับรองว่าการเลื่อนขั้นค่าจ้าง ๒ ขั้น
ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจำนวนลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างทั้งปี
ไม่เกินร้อยละ ๖ ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครองอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) จำลักษ์ กัมเพ็ชร
(นายจำลักษ์ กัมเพ็ชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

สำเนาถูกต้อง



(นายภูวดล อุตระพงศ์)

นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

พนักงานราชการ

บัญชีรายชื่อพนักงานราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โรงพยาบาลเถิน

ระดับดีเด่น

นางสาววราลักษณ์

มะโนโน

นักวิชาการการเงินและบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๕๔-๒๒๗๕๒๗ ต่อ๒๑๐

ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๙/ ๒๑๖๒/๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป/กฎหมาย/ส่งเสริมสุขภาพ/ประกันสุขภาพ/พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
และกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้หน่วยงานของท่านดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็น
๒ รอบการประเมิน ทั้งนี้ให้มีผลการเลื่อนค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาผลการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของ
พนักงานราชการแล้วตามคำสั่งจังหวัดลำปางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งจังหวัดลำปาง

ที่ ๖๑๒๔/๒๕๖๔

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ

อาศัยอำนาจตามข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปีของพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รับมอบอำนาจจาก ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๕๕๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงให้พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี จำนวน ๓๙ ราย ตั้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ โดยรับรองว่าการเลื่อนค่าตอบแทน ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๔ ของค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง



(นางสุวรรณนา ชุมสิทธิ์)

นักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินและผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ผู้บริหารวงเงินย่อย สลจ.ลำปาง

ประเภท	จำนวนคน	จำนวนเงิน
บริการ	12	6,850.00
บริหารทั่วไป	31	32,150.00
วิชาชีพเฉพาะ	10	3,510.00
รวม	53	42,510.00
เงินงบประมาณ		43,981.60
ผลต่าง		1,471.60

รายละเอียดผลการประเมินการปฏิบัติราชการและร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ระดับ	ช่วงคะแนน	ร้อยละ	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ดีเกิน	95.000 - 100.000	5.0000 - 6.0000	39	42,510.00
- ดีเกิน 1	98.760 - 100.000	6.0000	39	42,510.00
- ดีเกิน 2	97.510 - 98.759	5.5000		0.00
- ดีเกิน 3	96.260 - 97.509	5.2500		0.00
- ดีเกิน 4	95.000 - 96.259	5.0000		0.00
ดีมาก	85.000 - 94.999	4.0000 - 4.7500		0.00
- ดีมาก 1	91.780 - 94.999	4.7500		0.00
- ดีมาก 2	89.520 - 91.779	4.5000		0.00
- ดีมาก 3	87.260 - 89.519	4.2500		0.00
- ดีมาก 4	85.000 - 87.259	4.0000		0.00
ดี	75.000 - 84.999	3.0000 - 3.7500		0.00
- ดี 1	81.780 - 84.999	3.7500		0.00
- ดี 2	79.520 - 81.779	3.5000		0.00
- ดี 3	77.260 - 79.519	3.2500		0.00
- ดี 4	75.000 - 77.259	3.0000		0.00
พอใช้	65.000 - 74.999	2.0000 - 2.7500		0.00
- พอใช้ 1	71.780 - 74.999	2.7500		0.00
- พอใช้ 2	69.520 - 71.779	2.5000		0.00

ระดับ	ช่วงคะแนน	ร้อยละ	จำนวนคน	จำนวนเงิน
- พอใช้ 3	67.260 - 69.519	2.2500		0.00
- พอใช้ 4	65.000 - 67.259	2.0000		0.00
ต้องปรับปรุง	0.000 - 64.999	0.0000	14	0.00
รวม			53	42,510.00

ลูกจ้างชั่วคราว

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
โรงพยาบาลเถิน

ระดับดีเด่น

นางสาวกัลยรัตน์

เข็มวิชัย

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นางสาวณัฐวดี

เชื้อสิงห์

พยาบาลวิชาชีพ



คำสั่งโรงพยาบาลเดิน

ที่ ๕๖ /๒๕๖๔

เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)

อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ฉะนั้น จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในสังกัดโรงพยาบาลเดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน ๓ คน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสรารุณ แสงทอง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิน

ระดับการประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ดีเด่น	95 - 100	คะแนน
ดีมาก	85 - 94.99	คะแนน
ดี	75 - 84.99	คะแนน
พอใช้	65 - 74.99	คะแนน
ต้องปรับปรุง	น้อยกว่า 65	คะแนน

โดยแบ่งเป็นระดับผลการประเมินดังนี้

ระดับ	ช่วงคะแนน		ร้อยละ
ดีเด่น 1	99.51	- 100.00	6.00
ดีเด่น 2	98.05	- 99.50	5.80
ดีเด่น 3	96.51	- 98.00	5.60
ดีเด่น 4	95.00	- 96.50	5.40
ดีมาก 1	93.59	- 94.99	5.20
ดีมาก 2	92.16	- 93.58	5.00
ดีมาก 3	90.73	- 92.15	4.80
ดีมาก 4	89.30	- 90.72	4.60
ดีมาก 5	87.88	- 89.29	4.40
ดีมาก 6	86.44	- 87.86	4.20
ดีมาก 7	85.00	- 86.43	4.00
ดี 1	83.59	- 84.99	3.80
ดี 2	82.16	- 83.58	3.60
ดี 3	80.73	- 82.15	3.40
ดี 4	79.30	- 80.72	3.20
ดี 5	77.87	- 79.29	3.00
ดี 6	76.44	- 77.86	2.80
ดี 7	75.00	- 76.43	2.60
พอใช้ 1	73.59	- 74.99	2.40
พอใช้ 2	72.16	- 73.58	2.20
พอใช้ 3	70.73	- 72.15	2.00
พอใช้ 4	69.30	- 70.72	1.80
พอใช้ 5	67.87	- 69.29	1.60
พอใช้ 6	66.44	- 67.86	1.40
พอใช้ 7	65.00	- 66.43	1.20
ต้องปรับปรุง	0.00	- 64.99	1.19

พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข

บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

โรงพยาบาลเถิน

ระดับดีเด่น

นายธนนันท์ กันชาติ	นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววิดา ยา ทัดศรี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายทวี วงศ์ศรีชัย	พนักงานประจำตึก
นางฉนิชมน เทศมาก	พนักงานซักฟอก
นายถิรเจตน์ มะโนทา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวอรนิชา พิมพ์เหมือน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวสุลักษณ์ เชียงราน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศิรินุช แสนยม	เจ้าพนักงานธุรการ
นางสิริมา คำวังเงี้ยว	พนักงานประจำตึก
นายธนายศ กันทะมา	ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นางน้ำฝน พลพานิช	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายสุชาติ อ้นแก้ว	พนักงานประจำตึก
นางวรรณนิสา คำภิโร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางดุสิตา บังเมฆ	เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจรรุณี ยาสมุทร	เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอารีพร ศรีทะนันชัย	พนักงานรับโทรศัพท์
นางสาวจิราภรณ์ ขัติยะ	จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
นายนิวัฒน์ สังกวาลย์คำ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ระดับดีมาก

นางสาวคนธรส กันทะมูล	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางเฟื่องฟ้า พืชตระกูลชัย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางจิราภรณ์ พิษยตระการ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายเฉลิมชน ระมะโน	พนักงานขับรถยนต์
นายเกรียงไกร สิทธิวะ	พนักงานขับรถยนต์
นางสาววิภาดา บุญเรือง	เจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิมชนม์ วงศ์แก้ว	พนักงานบริการ
นายจรัส มาละบุตร	พนักงานบริการ
นายจิรพัฒน์ ทัดศรี	พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจันทร์เพ็ญ เนื่องเดช	พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวยุพา ทองรักษ์	พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายมงคล ศรีหิรัญ
นายอนุวัฒน์ จอมดวง
นางวาสนา กาวิลเครือ
นายเพียว อินวงศ์
นายสวัสดิ์ สุริยา
นายณัฐพงษ์ ศรีหิรัญกรณ์
นายเจษฎา วงศ์คำลือ
นายสมศักดิ์ ชัดทาน
นางปยุตญาพัฒน์ เชื้อแดง
นายขจรศักดิ์ แก้วกล้า
นางสาวขวัญทอง เปี้ยยา
นายพิชิต จันทราช
นายมงคล สุริยะมณี
นางสุภาภรณ์ นาทหลวง
นางสาวเกสร โคตรมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายช่างเทคนิค
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานประจำห้องทดลอง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ
พนักงานบัตรรายงานโรค
พนักงานบริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานประจำห้องยา
พนักงานบัตรรายงานโรค
พนักงานประจำห้องทดลอง
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖-๗
ที่ สป.๐๐๓๒.๐๐๗/ ๑๒๖๓๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การต่อสัญญาจ้าง การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
และการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมหนังสือนี้

(/) คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ๒๗๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงาน (ต่อสัญญาจ้าง)

(/) คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ๒๗๙ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง เพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(/) คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่ ๒๘๐ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง การให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

(สำเนา)

คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ที่ ๒๗๙ / ๒๕๖๔
เรื่อง เพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๓๗๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจึงให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รับการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของจำนวน ๖๒๓ รายดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง
วิจิตร
(นายภูวดล อุดรพงศ์)
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(สำเนา)

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ที่ ๒๗๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ต่อสัญญาจ้าง)

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๗๙๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๙๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายข้าราชการให้เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้รับมอบอำนาจ ได้ตกลงต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เพื่อให้การบริหารราชการของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวไปปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๗๔๓ ราย ตั้งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง
โจจร
(นายภูวดล อุดรพงศ์)
นักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(สำเนา)

คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ที่ ๒๘๐ / ๒๕๖๔
เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๗๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบอำนาจให้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในการเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน ๑๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง



(นายภูวดล อดิสรพงค์)

นักทรัพยากรบุคคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ระดับการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ดีเด่น	95 - 100	คะแนน
ดีมาก	85 - 94.99	คะแนน
ดี	75 - 84.99	คะแนน
พอใช้	65 - 74.99	คะแนน
ต้องปรับปรุง	น้อยกว่า 65	คะแนน

โดยแบ่งเป็นระดับผลการประเมินดังนี้

ระดับ	ช่วงคะแนน		ร้อยละ
ดีเด่น 1	99.51	- 100.00	6.00
ดีเด่น 2	98.05	- 99.50	5.80
ดีเด่น 3	96.51	- 98.00	5.60
ดีเด่น 4	95.00	- 96.50	5.40
ดีมาก 1	93.59	- 94.99	5.20
ดีมาก 2	92.16	- 93.58	5.00
ดีมาก 3	90.73	- 92.15	4.80
ดีมาก 4	89.30	- 90.72	4.60
ดีมาก 5	87.88	- 89.29	4.40
ดีมาก 6	86.44	- 87.86	4.20
ดีมาก 7	85.00	- 86.43	4.00
ดี 1	83.59	- 84.99	3.80
ดี 2	82.16	- 83.58	3.60
ดี 3	80.73	- 82.15	3.40
ดี 4	79.30	- 80.72	3.20
ดี 5	77.87	- 79.29	3.00
ดี 6	76.44	- 77.86	2.80
ดี 7	75.00	- 76.43	2.60
พอใช้ 1	73.59	- 74.99	2.40
พอใช้ 2	72.16	- 73.58	2.20
พอใช้ 3	70.73	- 72.15	2.00
พอใช้ 4	69.30	- 70.72	1.80
พอใช้ 5	67.87	- 69.29	1.60
พอใช้ 6	66.44	- 67.86	1.40
พอใช้ 7	65.00	- 66.43	1.20
ต้องปรับปรุง	0.00	- 64.99	1.19